

ขอบขอบคุณบทความจาก

หนังสือคู่มือการศึกษาต่อประเทศจีน

---

---

ทำไมต้องเรียน  
ภาษาจีน? 

ภาษาจีนทำไมถึงสำคัญ?

น้องๆส่วนใหญ่เคยสงสัยว่า ภาษาจีนเค้าแบ่งกันอย่างไร ภาษาจีนแท้จิว ฮกเกี้ยน แล้วยังมีกวางตุ้ง แตกต่างหรือเหมือนกับภาษาจิบกลางหรือไม่ คนในจีนเค้าสื่อสารกันด้วยภาษาอะไร พี่จะขออธิบายให้ฟังถึงข้อแตกต่างค่ะ

ภาษาจีนกลางหรือที่เรียกว่า Chinese Mandarin เป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก(ประมาณ 20%) เป็นภาษาราชการของจีนแผ่นดินใหญ่ จีนไต้หวันและเป็นหนึ่งในหกภาษาราชการของสหประชาชาติ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ อหรับ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปน ภาษาจีนกลางสำเนียงที่ถือเป็นมาตรฐานคือ สำเนียงปักกิ่ง นอกจากนี้ภาษาจีนกลางยังถูกใช้แพร่หลายทั่วทั้งประเทศ

เนื่องจากประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล วัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้คนแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ทำให้เกิดสำเนียงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทางเหนือของประเทศจะใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลัก สำเนียงในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปบ้าง แต่ถ้าเป็นทางใต้

ผู้คนจะมีภาษาท้องถิ่นซึ่งไม่เหมือนกันภาษาจีนกลาง

อย่างไรก็ตามรัฐบาลพยายามผลักดันคนรุ่นใหม่ให้สื่อสารกันในภาษาจีนกลางสำเนียงมาตรฐานเพื่อฝึกคนรุ่นใหม่ให้ออกเสียงให้ถูกต้อง

## ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

ภาษาจีนที่ไทยไปใช้ที่ประเทศจีนได้ไหม?

บางคนมีเชื้อสายจีนอาจจะมาคำถามว่า ถ้าที่บ้านพูดจีนแต้จิ๋วจะสามารถสื่อสารกับคนจีนส่วนใหญ่ได้ไหมเพราะอยู่ที่ไทยที่ไหนก็พูดแต้จิ๋วเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริง ภาษาจีนแต้จิ๋ว (Chaozhou dialect) จัดอยู่ในกลุ่มภาษาหมิ่นหนานซึ่งเป็นตระกูลออกเฉียง จะใช้ในพื้นที่แถบเมืองชัวเถาและเมื่อแต้จิ๋วถ้าเราเดินทางไปที่ตั้งกล่าวก็จะสามารถสื่อสารได้แต่แน่นอนจากนี้คงจะให้ภาษาจีนแต้จิ๋วสื่อสารไม่ได้เพราะแต่ละพื้นที่ในแถบใต้อีกจะมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตัวเอง ดังนั้นการใช้ภาษาจีนกลางจะสามารถสื่อสารได้ทั่วประเทศ



# ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

ภาษาจีน แต่จิว ฮกเกี้ยน ไหหลำ กวางตุ้ง แตกต่างจากภาษาจีนกลางไหม?

ส่วนตัวอักษรจีนนั้นสามารถแบ่งได้เป็นจีนเต็มตัว (Traditional Chinese Character) ใช้ได้ในไต้หวัน ฮองกง มาเก๊า และหมู่ชาวจีนโพ้นทะเล ขณะที่จีนตัวย่อ (Simplified Chinese Character) จะถูกใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์ และจีนรุ่นใหม่ที่เรียนภาษาจีนกลาง ความแตกต่างของอักษรจะมาเฉพาะบางตัวที่มีการลดรูปเพื่ออ่านเขียนง่ายขึ้น คนที่รู้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสามารถเรียนรู้รูปแบบหนึ่งได้ในเวลาไม่นานเพราะถือว่าเป็นภาษาเดียวกัน ดังนั้นเรื่องการเรียนรู้แบบใดขึ้นอยู่กับเราติดต่อใครเป็นหลัก



